

CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ NƯỚC NGOÀI BÀNH TRƯỚNG VÀO THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM

Nhiều nhà sản xuất Việt Nam đã bày tỏ lo ngại về việc các nhà bán lẻ nước ngoài bành trướng vào thị trường trong nước, các siêu thị liên doanh ngày càng gia tăng số lượng hàng hóa ngoại nhập gây khó khăn cho các hàng hóa được sản xuất trong nước.

Các nhà sản xuất và cung cấp hàng hóa sản xuất trong nước cho rằng các chủ siêu thị liên doanh có xu hướng thay đổi nhà cung cấp do các nhà cung cấp hàng hóa trong nước thường chiết khấu không cạnh tranh so với các nhà cung cấp nước ngoài.

Ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, cho biết các công ty thành viên đã gặp khó khăn trong việc cung cấp sản phẩm cho chuỗi siêu thị nước ngoài.

Hàng hóa sản xuất trong nước trước đây chiếm đến tới 80-90% tổng số các hàng hóa được cung cấp tại các siêu thị và các cửa hàng bán lẻ nhưng hiện nay các sản phẩm được nhập từ nước ngoài ngày càng có xu hướng gia tăng.

Việt Nam cam kết sẽ nâng mức thuế nhập khẩu đối với gần như tất cả các sản phẩm nhập khẩu từ các nước thành viên của Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương Partnership (TPP) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ năm 2018. Các mặt hàng Vì vậy, nhập khẩu nhiều hơn sẽ vào Việt Nam trong những năm tới.

Với việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm ngoái, hàng rào thuế quan cho hàng nhập khẩu từ Thái Lan sẽ không còn tồn tại

Theo hiệp hội, các sản phẩm của Việt Nam là không thể cạnh tranh trên thị trường nội địa so với những sản phẩm có nguồn gốc từ Thái Lan do các sản phẩm của Thái Lan thường cạnh tranh về chất lượng, giá cả, và mẫu mã thiết kế.

Hiệp hội cho biết Việt Nam đã không tìm thấy biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các nhà bán lẻ trong nước. Theo cam kết của Việt Nam gia nhập WTO, việc kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) đã được giới thiệu như là một cách để ngăn chặn các nhà đầu tư nước ngoài thống trị thị trường bán lẻ Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định về ENT là không cụ thể và áp dụng khác nhau ở các địa phương khác nhau.

Nguyễn Thành Nhân, Tổng giám đốc Saigon Co.op, chủ sở hữu của chuỗi siêu thị Co.opmart, cho biết ENT nhằm mục đích kiểm soát sự phát triển nhanh chóng

của các nhà phân phối nước ngoài, nhưng các siêu thị và trung tâm mua sắm của các doanh nghiệp nước ngoài đã mọc lên như nấm trên toàn quốc.

Do đó, các doanh nghiệp trong nước đề nghị Chính phủ cân nhắc việc cấp phép cho các cửa hàng mới, đặc biệt là ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương. Dự kiến các cơ quan có liên quan để kiểm tra sự tuân thủ pháp luật, thắt chặt các quy định về các nhà bán lẻ nước ngoài bán lẻ nước ngoài hoạt động, ngừng cấp phép các cửa hàng mới của các nhà đầu tư nước ngoài và ưu tiên các nhà bán lẻ Việt Nam.